

CÓ LẼ CÁI TÊN NGUYỄN HUYỀN TRANG KHÔNG CÒN MẤY XA LẠ ĐỐI VỚI CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHKHTN, ĐHQGHN. TRANG ĐÃ TỪNG ĐẠT DANH HIỆU TOP 10 SAO THÁNG GIÊNG XUẤT SẮC NHẤT CẢ NƯỚC, ĐỒNG THỜI LÀ MỘT CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI NĂNG NỔ VÀ ĐẦY SÁNG TẠO, CÓ MẶT TRONG HẦU KHẮP CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN NHỎ CỦA KHOA, TRƯỜNG VÀ NGUYỄN LÀ CHỦ NHIỆM GEO - BUS CLUB. KHÔNG CHỈ NỔI BẬT VỚI BẢNG THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG CHÓI, CÔ SINH VIÊN KHÓA K53 NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - KHOA ĐỊA CHẤT NÀY CÒN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC RẤT ĐÁNG NỂ.



TRUYỀN NGỌN LỬA ĐAM MÊ

Chào Trang, trước hết xin chúc mừng Trang với những tin vui liên tiếp trong những ngày này. Đạt Giải thưởng Sao tháng Giêng, là khách mời đại diện thanh niên của chương trình “Mai mãi niềm tin theo Đảng”, chắc hẳn cảm xúc của bạn bây giờ rất đặc biệt?

Dạ, hiện tại em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và thấy mình quá may mắn. Đối với em, đó thực sự là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là động lực nhắc nhở mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Được biết Trang hoạt động đoàn thể là không ít, vậy mà bạn vẫn duy trì được thành tích học tập liên tục ở mức giỏi và xuất sắc. Bạn có chia sẻ gì không?

Đã bước chân vào cánh cổng trường đại học, em tự nhắc mình điều quan trọng nhất là việc học,

đặc biệt là sinh viên trong một ngôi trường có bề dày về nghiên cứu khoa học như Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Em cho rằng việc trau dồi cho mình những kiến thức khoa học là điều vô cùng cần thiết. Tham gia các hoạt động đoàn thể với em là môi trường để mình tự rèn luyện bản thân, để học hỏi những kỹ năng cho chính mình. Có lẽ với lợi thế là đã làm cán bộ Đoàn- Hội- Đội từ phổ thông nên công việc ở trường cũng không chiếm nhiều thời gian của em nhiều lắm, quan trọng là mình biết phân bổ và sắp xếp thời gian hợp lý. Hơn nữa, tham gia các hoạt động đoàn thể là “điều tất yếu trong cuộc sống” của em rồi, nếu như không được làm nữa thì chắc em cũng không thể đảm bảo được việc học suôn sẻ. (cười)

Hè nào bạn cũng tham gia vào các chiến dịch tình

nguyện, có động lực nào thôi thúc bạn vậy?

Ở Trường ĐHKHTN, có lẽ em là người may mắn nhất khi đã được đứng trong vị trí của một tình nguyện viên, từ thành viên của địa điểm thi, là phóng viên và tổng biên tập Báo Lá Cải xanh - Nhật báo của đội Tiếp sức mùa thi Trường ĐHKHTN, và từng là Đội trưởng Đội tình nguyện xung kích, song mỗi lần được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện lại cho em những kỉ niệm và khoảnh khắc khó quên. Đó là niềm hạnh phúc khi công sức bé nhỏ và những giọt mồ hôi của mình đem lại niềm vui cho người khác, đó là lúc nhìn thấy nụ cười trên môi những người đồng đội, là những trải nghiệm thú vị tại những vùng đất khó khăn của Tổ quốc, để thấu hiểu sự lam lũ vất vả của rất nhiều mảnh đời và để cảm nhận những tình cảm rất đặc biệt.

NGUYỄN HUYỀN TRANG

- GIẢI NHẤT SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT NĂM 2009.
- GIẢI NHÌ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2009.
- GIẢI BA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2009.
- GIẢI NHÌ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT NĂM 2010.
- GIẢI BA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2010.
- TOP 10 SAO THÁNG GIÊNG XUẤT SẮC NHẤT CẢ NƯỚC NĂM HỌC 2011 - 2012.
- ĐẠT DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT" TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2009 - 2011, NĂM HỌC 2010 - 2011.
- HỌC BỔNG YAMADA NĂM HỌC 2009 -2010, HỌC BỔNG PONY CHUNG NĂM HỌC 2011-2012.
- LÀ THÀNH VIÊN HÀNH TRÌNH WALLACE- DIỄN ĐÀN CỦA THANH NIÊN ASEAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TERNATE, INDONESIA.

Là đại biểu dự Hội nghị Khoa học sinh viên toàn quốc tại Thừa thiên Huế và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có lẽ niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong Trang cũng không phải là nhỏ?

Thực ra ngay từ khi lên đặt vấn đề với thầy hướng dẫn, em cũng chỉ nghĩ rằng mình thử nghiên cứu khoa học xem thế nào. Thế nhưng có lẽ do được các thầy ưu ái và cũng có lẽ là có duyên nữa nên đề tài của em cứ được gửi lên các cấp cao hơn và gặt giải về. Với em, đó vẫn là một điều kì diệu. Khoa học Trái Đất là môn khoa học rất lý thú và cũng có tính thực tiễn, bởi vậy mà những kiến thức em tích lũy được lại càng truyền cảm hứng cho em có thêm niềm say mê, khiến em càng muốn đọc, muốn học thật nhiều thêm nữa.

Và cái niềm đam mê này đã được bạn truyền lại cho rất nhiều đàn em khóa sau qua vai trò chủ nhiệm Geo-Bus Club?

Geo- Bus Club là CLB học thuật dành cho các bạn sinh viên Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN nói riêng và những bạn có đam mê và hứng thú với Khoa học Trái Đất nói chung. Đó cũng là dự án mà em cùng một vài anh chị trong BCH Liên chi Đoàn khoa ấp ủ từ rất lâu và phải đến một năm sau những ý tưởng trên mới trở thành hiện thực. Em tự thấy mình khá may mắn khi ngay từ năm thứ nhất đã được tiếp xúc và được các anh chị khóa trên chỉ bảo rất nhiều. Vì thế, em cũng muốn giúp đỡ các em khóa dưới của mình, đồng thời, cũng tạo không khí hào hứng, thổi lửa cho các bạn sinh viên để tham gia hoạt động tập thể, hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học. Ngọn lửa giữ trong người mình lâu quá, nếu không truyền bớt sang cho người khác thì chắc mình sẽ bốc cháy mất.

Vậy bạn có tiếp tục theo đuổi khoa học hay phát triển bản thân từ những hoạt động đoàn thể?

Trước mắt em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt khóa luận tốt nghiệp, thực hiện nốt những kế hoạch dang dở khi còn là sinh viên. Còn về tương lai, em sẽ đợi cơ hội đến với mình và nắm bắt chứ chưa dám nói trước điều gì. Chỉ biết là, dù là công việc gì, em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhất có thể.

Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống với những dự định của mình. Cảm ơn bạn!

TRẦN KIM CHI (thực hiện)